

อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ การต่อสัญญาจ้างบุคลากร นายสุนันท์ พรามจร สังกัดกองอาคารสถานที่

สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างบุคลากร นายสุนันท์ พรามจร สังกัดกองอาคารสถานที่ ตามที่ นายสุนันท์ พรามจร บุคลากรตามสัญญาจ้างสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สังกัดกองอาคารสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรตามสัญญาจ้าง ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒ การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติบังคับใช้ คงดำรงตำแหน่งไปจนครบวาระ ถ้าหากบุคคลดังกล่าวเป็นราชการของมหาวิทยาลัย ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติบังคับใช้ ซึ่งมีข้าราชการที่แสดงเจตนาฯ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ดร.วิชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง คุณจันทรา สาดะระ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๘(๒๔)/๒๕๕๘ ต่อที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.จรรุญ เฉลิมทอง รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และบริหาร นำเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่ได้ประชุมผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และประธานกลุ่มวิชาชีพ เพื่อหารือกรอบแนวทางการประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และโดยสำนักงานคณะฯ จะรวบรวมแฟ้มประเมินส่งให้คณะกรรมการทั้ง ๓ กลุ่ม ทำการประเมิน และให้ผู้รับการประเมินมาเซ็นรับทราบผลการประเมินขั้นต้น หลังจากนั้นคณะกรรมการแต่ละกลุ่มจะส่งผลการประเมินมายังสำนักงานคณบดีฯ เพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะครุศาสตร์ พิจารณาต่อไป และจะส่งผลการประเมินให้กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง คุณครรรชิต อนุกุล หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตรวจประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามที่ คณะฯ รับการตรวจเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผลคะแนนประเมิน ๓.๘๘ โดยวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ องค์ประกอบที่ ๑ อยู่ในระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ ๒ และ ๕ อยู่ในระดับดี และองค์ประกอบที่ ๓ และ ๔ อยู่ในระดับดีมาก ผลการตรวจประเมินมีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากคณะกรรมการฯ เพื่อการปรับปรุงครั้งต่อไป ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑, ๒, ๓ และ ๕

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐(๒๖)/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง คุณจันทรา สาตะระ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐(๒๖)/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๔๐ น.



(นางปานใจ คงสิทธิ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางจันทรา สาดะระ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม